



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 28 กันยายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ไร่มันแคว้งราคาควบ จีรัฐเร่งประกันรายได้	ฐานเศรษฐกิจ
2. พริก'เกษตร'แพ้ก'ท่องเที่ยว'3 ล้านล้าน! ผุด'ฟิชเชอร์แมน วิลเลจ'	สยามธุรกิจ
3. 13 ปี "ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" พร้อมยกระดับการบริการ	ฐานเศรษฐกิจ
4. ตรวจสอบความเสียหาย	สยามธุรกิจ
5. 'บึ๊กบ่อม'แจงยิบงบกองทัฟพุงโอดยุทโธปกรณ์ของเดิมเก่าแล้ว	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: ตูงาน	กรุงเทพธุรกิจ
7. 'ประภัตร'ให้สิทธิผู้ค้าสะพานปลาอ่างศิลา	มติชน
8. บึ๊กตูย่นยันกรณี ธรรมนัส ถ้าผิดก็เอาออก!	ไทยรัฐ
9. คอถัมน์: อยู่บนภู: 2 เดือน รมต.เกษตร สอบตกยกทิม...?	ฐานเศรษฐกิจ
10. ส่งการเมืองแดนเจ้าพ่อ อนาคต 'อังกินันท์'	คมชัดลึก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : ไร่มันเคว้งราคาวูบ จีรัฐเร่งประกันรายได้

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 3509 หน้า : 11 (ล่างซ้าย)

ไร่มันเคว้ง ราคาวูบ

จีรัฐ เร่งประกันรายได้

ข่าวไร่มันเคว้ง ทวงสัญญารัฐเร่งประกันรายได้ หลังเปิดฤดูกาลผลิตใหม่ ไร่ถูกพ้อค้ำกราดราคาซื้อขายตุนอย่างต่ำ 600 บาทต่อตัน นายกัณณทัต เร่งชูด เชื้อแป้งน้อย ต้นเหตุขายได้ราคาต่ำ ลุ้นส่งออกจากรัฐนี้พื้นตัว



ผลสำรวจภาคการณผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูกาลผลิตปี 2562/2563

ถึงประเภท	ปี 2561/2562	ปี 2562/2563	อัตราขยายตัว(%)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	8,560,391	8,687,147	1.48
ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่)	3.371	3.310	-1.81
ผลผลิตรวม (ตัน)	28,859,005	28,753,891	-0.36

ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

รายงานราคาหัวมันสำปะหลังสด เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่มีราคาค่อนข้างต่ำในเวลานี้ (เฉลี่ยที่ 1.90-2.40 บาทต่อกิโลกรัมตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง) ทั้งที่เป็นต้นฤดูการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปีการผลิต 2562/2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) ที่ผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากนัก เหตุเพราะอะไรรัน

นายธีระชาติ เสถียรโกวิท รักษาการนาคสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากรัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศแนวทางและราคาในการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งเป็น 1 ในพืชเกษตร 5 ชนิดที่รัฐบาลมีนโยบายประกันรายได้ ส่งผลให้พ้อค้ำกราดรับซื้อจากเกษตรกรโดยเวลานี้รับซื้อหัวมันสดเชื้อ

แป้ง 25% เฉลี่ยที่ 2.20 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วเฉลี่ยที่ 2.40 บาทต่อกก. เมื่อรวมค่าขนส่งแล้วทำให้ต้องขาดทุนอย่างต่ำตันละ 600 บาท หรือรายได้หายไปเฉลี่ยไร่ละ 1,800-2,400 บาท

“ช่วงที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาภัยแล้งและมีโรคไวรัสใบด่างระบาด ทำให้ต้องเร่งชูดมันขายเร็วขึ้น”

อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมาได้ไปยื่นเรื่องผ่านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมให้เร่งรัดรัฐบาลออกประกาศมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2562จะได้รับประโยชน์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง

นายบุญชัย ศรีชัยพงษ์พานิช นายสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า ตลาดส่งออกผลิตภัณท์มันสำปะหลังของไไทย นับจากนี้มีทิศทางที่ดีขึ้น แบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่ แป้งมัน ซึ่งขยายตัวทุกปี ส่วนมันเส้นคาดการณ์ว่าจะดีกว่าทุกปี เพราะสต็อกข้าวโพดจีนที่ใช้ผลิตแอลกอฮอล์ไม่มีแล้ว ขณะที่ผลผลิตข้าวโพดในจีนเสียหายจากพายุทำให้มีผลผลิตลดลง จำเป็นต้องนำเข้ามันเส้นเข้าไปใช้แทน ที่ห่วงคือโรคอหิวาต์

แอฟริกาในสุกรที่ระบาดในจีนจะควบคุมได้หรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นจะกระทบทำให้โรงงานอาหารสัตว์ในจีนใช้วัตถุดิบข้าวโพดลดลง และอาจกระทบการนำเข้ามันเส้นจากไทย

“ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ราคาต่ำ อาจเร่งชูดขายเนื่องจากจำเป็นต้องใช้เงิน ทำให้หัวมันมีเชื้อแป้งต่ำเหลือเพียง 14-15% ดังนั้นเกษตรกรไม่ต้องเร่งชูด อายุเก็บเกี่ยวอย่างน้อยควร 8 เดือนขึ้นไปเพื่อให้มีเชื้อแป้งมากขึ้นและขายได้ราคาสูงขึ้น” ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

หัวข้อข่าว : พลิก'เกษตร'แพ็ก'ท่องเที่ยว'3 ล้านล้าน! ผุด'พีชเชอร์แมน วิลเลจ'

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 1759 หน้า : 1 (กลาง), 11

พลิก'เกษตร'แพ็ก'ท่องเที่ยว' 3 ล้านล้าน! ผุด'พีชเชอร์แมน วิลเลจ'

ก.เกษตรฯ ผุดแผนเชิงรุก ยกระดับเกษตรกร หลังน้ำท่วม เปิดกลยุทธ์ 4 ด้าน ผุดไอเดียปั้น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ปลุกผลไม้ พืชผัก ไร่นา สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในรูปแบบหมู่บ้าน รีสอร์ท “ฟาร์ม วิลเลจ สเตย์” แคมป์หมู่บ้าน ชาวประมง 24 จังหวัดติดทะเลทำ “พีชเชอร์แมน วิลเลจ สเตย์” เสริมรายได้การท่องเที่ยว 3 ล้านล้าน บัน “โลจิสติกส์เกษตร” ตั้งหน่วยงานในสังกัดเชื่อมห่วงโซ่ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ลุย ‘รัฐบาลเทคโนโลยี’ เปิดบิกดาต้า บริการ “วันสตอป เซอร์วิส” เพิ่มประสิทธิภาพทำนากาไร พร้อมรุกตลาดอีคอมเมิร์ซเต็มตัว ▶ หน้า 11



เดลีชัย ศรีอ่อน
สมว.กระทรวงเกษตรฯ

พลิก'เกษตร'แพ็ก'ท่องเที่ยว'

ไม่ว่าเทคโนโลยีจะรุดหน้าไปสู่อะไรก็ตาม ไทยเราก็ยังมีเกษตรกรรมเป็นหลักและหัวใจของเศรษฐกิจประเทศอยู่ดี ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุคของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าปรับและพลิกโฉมการทำงานด้วยเทคโนโลยี รับมือดิจิทัล ดิสรัปชัน เพื่อให้เกษตรกรและสินค้าเกษตรของไทยผงาดสู่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ล่าสุด นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีได้สั่งการเดินหน้าปฏิรูปกระทรวงฯ ด้วยการสร้างรัฐบาลเทคโนโลยี (GovTech) ด้วยการนำบิ๊กดาต้า (Big Data) และปัญญา

ประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน จากนั้นได้เปิด 4 แผนงาน เพื่อพลิกภาคเกษตรกรรมไทยในยุครอยต่อของ 4.0 และ 5.0 แผนงานแรกคือ “เกษตรท่องเที่ยว” ซึ่งตั้งที่กล่าวแต่แรกว่า เกษตรคือหัวใจ แต่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

หัวข้อข่าว : พลิก'เกษตร'แพ็ก'ท่องเที่ยว'3 ล้านล้าน! ผุด'พีชเชอร์แมน วิลเลจ'

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 1759 หน้า : 1 (กลาง), 11



จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สถานที่	จำนวน (แห่ง)
▶ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน	969
▶ แหล่งท่องเที่ยวส่วนราชการ	87
▶ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	163
▶ รวม	1,219

ที่มา : ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สินค้า "อาหาร" ก็ส่งออกเป็นมูลค่าถึงกว่า 1 ล้านล้านบาท มีรายได้เป็นอันดับที่ 12 ของโลก แล้วหากพูดถึงการท่องเที่ยว ก็มีเม็ดเงินกว่า 2 ล้านล้านบาทจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากถึง 38 ล้านคนต่อปี และอีกกว่า 1 ล้านบาทจากนักท่องเที่ยวชาวไทย หากผนึกเกษตรและท่องเที่ยวให้ไปด้วยกัน ก็เท่ากับจะช่วยสร้างรายได้ใหม่ให้กับเกษตรกรและการท่องเที่ยวไทยได้อย่างดี

พุดฟาร์ม-พีชเชอร์แมน วิลเลจ

โดยนาร่องแผนงานนี้จะเนรมิตฟาร์มต่างๆ ในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือ

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 61

▶ จำนวน	38.27 ล้านคน
▶ รายได้	2.01 ล้านล้านบาท

จำนวนนักท่องเที่ยวไทยปี 61

▶ จำนวน	164.2 ล้านคน-ครั้ง
▶ รายได้	1.06 ล้านล้านบาท

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

ฉบับที่ : 1759 หน้า : 1 (กลาง), 11

หัวข้อข่าว : พลิก'เกษตร'แพ็ก'ท่องเที่ยว'3 ล้านล้าน! ผุด'พีชเชอร์แมน วิลเลจ'

ปลูกผลไม้ พีช ผัก
โรนินา ที่นอกจากจะ
สร้างรายได้ใหม่ให้
กับเกษตรกรแล้ว ยัง
เป็นการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ในรูปแบบ
หมู่บ้านรีสอร์ทที่
เรียกว่า “ฟาร์ม วิล
เลจ สเตย์”

นอกจากนี้ ยังมี
หมู่บ้านชาวประมง
ที่ในเมืองไทยมีอยู่ 24 จังหวัดติดทะเล
ที่จะนำมาทำหมู่บ้านรีสอร์ทที่ เรียกว่า
“พีชเชอร์แมน วิลเลจสเตย์”

ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้ เพื่อให้เม็ดเงินตก
กับเกษตรกรอย่างแท้จริง จะดำเนินการ
ในรูปแบบ รีสอร์ทของชุมชน โดยชุมชน
เพื่อชุมชน พร้อมผนึกกับธุรกิจเพื่อสังคม
และเทคสตาร์ทอัพ ใช้ระบบออนไลน์ เทอ
เวลเอเจนซี (OTA-Online Travel Agency
ผ่านแพลตฟอร์ม ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง

ซึ่งโปรเจกต์นี้ ลีนบีนี้ น่าจะได้ยล
โฉมหน้าอย่างแน่นอน!

บีบี 'โลจิสติกส์เกษตร'

แผนงานที่สองคือ “โลจิสติกส์
เกษตร” ซึ่งต้องยอมรับว่าเกษตรกับโลจิส
ติกส์มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อปฏิรูปการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ
ปลายน้ำ เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคเกษตรซึ่งขณะนี้ให้หน่วยงาน ตลอดจน
องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาระบบ
เพื่อใช้ได้ทันทีในปีหน้า

ลุย 'รัฐบาลเทคโนโลยี'

แผนงานที่สามคือ “รัฐบาลเทคโนโลยี
(GovTech : Government Technology)
โดยมีบิ๊กดาต้า (Big Data) และปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) เป็นระบบกลางเชื่อมโยงทุก
หน่วยงานให้เชื่อมถึงกัน สะดวกทั้งในด้าน
ข้อมูลและเพื่อเป็น วัน สตอปเซอร์วิส อัน
เป็นอีกก้าวหนึ่งของกระทรวงเกษตรฯ

พร้อมกันนั้น แผนงานบริการที่จะ
ต้องขับเคลื่อนได้ในปีหน้า นั่นก็คือการ
บริการที่รวดเร็วขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เท่าทันโลก
ยุคดิจิทัล ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ให้ทุกหน่วยงาน เร่งมือภายใต้นโยบาย
Quick Win



อองกรณ์ พลบุตร

โดยทั้งหมดนี้คาดว่าจะต้องเริ่ม
ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปีหน้า
นี้เป็นต้นไป

บุกการค้า 'อีคอมเมิร์ซ'

แผนงานที่สี่คือ การค้าอีคอมเมิร์ซ
(E-commerce) โดยนำสินค้าเกษตรจาก
เกษตรกรทั่วประเทศมาเข้าสู่ระบบการค้า
ออนไลน์ ภายใต้การดูแลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยตรงจัดเป็น 3 รูป
แบบคือ Farm To Shelf, Farm To Home
และ Farm To Table

ซึ่ง Farm To Shelf หมายถึงจาก
ฟาร์มสู่จุดขายปลีก จะเป็นโมเดิร์นเทรด หรือ
ร้านค้าทั่วไปก็ได้ ส่วน Farm To Home ก็
คือส่งจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคที่สั่งซื้อได้โดยตรง
และ Farm To Table หมายถึงจากฟาร์มสู่
โรงงานผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

ทั้ง 3 รูปแบบนี้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จะรวบรวม ประสานงาน ทั้ง
ในส่วนเกษตรกรและกลุ่มเอกชนผู้จะมา
ร่วมกันให้บริการ ในรูปของแอปพลิเคชัน
ที่จะลดประสานกันทั้งโลจิสติกส์และ
บิ๊กดาต้า อันจะสามารถบริการเกษตรกร
ผู้ประกอบการการเกษตร และพี่น้อง
ประชาชนได้อย่างดี

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 29 กันยายน - พุธ 2 ตุลาคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 3509

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 187.85 Ad Value: 234,812.50

PRValue (x3): 704,437.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 13 ปี “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” พร้อมยกระดับการบริการ รองรับรูปแบบการเดินทางยุค...



13 ปี “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

พร้อมยกระดับการบริการ รองรับรูปแบบการเดินทางยุคดิจิทัล

นับจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28
กันยายน 2549 และกำลังจะครบ
รอบ 13 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2562
กว่าทศวรรษที่ผ่านมา
ท่าอากาศยานแห่งนี้ ไม่เพียงเป็น
ศูนย์กลางทางการบินของประเทศ
แต่ยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย



ตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิด
ให้บริการจนถึงปัจจุบัน มีผู้โดยสาร
ใช้บริการแล้วกว่า 650 ล้านคน
มีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ
รวมทั้งหมด 16.5 ล้านตัน มีเที่ยวบินรวมทั้งหมด
3.93 ล้านเที่ยวบิน จากจำนวนสายการบินประจำ
111 สายการบิน

การเติบโตอย่างก้าวกระโดด ของ
จำนวนผู้โดยสาร ส่งผลให้ในปี 2561 ที่ผ่านมา
มีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 63.4
ล้านคน เกินกว่าศักยภาพของท่าอากาศยานที่มี



การพัฒนาท่าปลอดอากร และ คลังสินค้า



ติดตั้งหลังคาลานจอดรถระยะยาวโซน A

รหัสข่าว: C-190929022016 (28 ก.ย. 62/08:18)

หน้า: 1/4



การเช็คอินที่ KIOSK CUSS
(Common Use Self Service Check-in)

โครงการ Airport Ambassador : ASA
(โครงการผู้สูงอายุอาสาพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี

ทำให้ที่ผ่านมา บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาในอีกหลายโครงการในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้โดยสาร ที่จะพลิกโฉมใหม่ให้กับท่าอากาศยานไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

● “โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ระยะที่ 2 ซึ่งการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปมากแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563

การขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 จะประกอบไปด้วย อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite) หรือ SAT 1 อาคารหลังนี้เป็นอาคาร 4 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 216,000 ตารางเมตร

สร้างขนานกับอาคารเทียบเครื่องบิน D (Concourse D) และมีการก่อสร้างลานจอดอากาศยาน (Aircraft Parking Area) มีหลุมจอดอากาศยาน 28 หลุมจอด และมีการก่อสร้างอุโมงค์พร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ให้บริการเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก กับอาคาร SAT 1 ซึ่งเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จจะรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี

● เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันยังเร่งแก้ปัญหาความแออัดภายในอาคารผู้โดยสารเพื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการมาช่วยแก้ปัญหา อาทิ ปรับปรุงการให้บริการของ



เพิ่มเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง

เจ้าหน้าที่จุดตรวจค้น ปรับเปลี่ยนการตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ จากแบบ Centralized Screening เป็น Concourse Screening และมีการเพิ่มจำนวนช่องตรวจค้น (Security

Screening Lane) การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหนังสือเดินทาง (Passport Control) โดยการใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Auto Emigration Service) รวมถึงมีแผนที่จะติดตั้งเคาน์เตอร์ตรวจ



การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite) หรือ SAT 1

หนังสือเดินทางเพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากยิ่งขึ้น

● **การยกระดับคุณภาพบริการ**

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังมีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในด้านต่างๆ ทั้ง การเร่งจัดหาเก้าอี้มาไว้ให้บริการผู้โดยสารได้นั่งพักคอยเพิ่มเติม โดยแบ่งเป็นการเพิ่มเก้าอี้แบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 362 ชุด (1,080 ที่นั่ง) บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน ชั้น 4 การติดตั้งเก้าอี้ชนิดกึ่งเอนนอนเพิ่มเติม จำนวน 72 ตัว ติดตั้งให้บริการผู้โดยสารบริเวณอาคารเทียบ

เครื่องบิน ชั้น 3 เพื่อบริการผู้โดยสารผ่านผู้โดยสารรอสลับเปลี่ยนเครื่อง (Transit/Transfer)

การปรับปรุงคุณภาพอาคารจอดรถยนต์ โดยก่อสร้างอาคารจอดรถโซน 1 พร้อมอาคารสำนักงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปี 2563 นอกจากนี้ยังมีการขยายพื้นที่ลานจอดรถโซน 6,7,8 และติดตั้งหลังคาลานจอดรถโซน A รวมถึงโครงการปรับปรุงคุณภาพบริการอาคารจอดรถโซน 2-3 เพื่อยกระดับการให้บริการและเพิ่มความความสะดวกสบาย

การจัดทำ **“โครงการ Airport Senior Ambassador หรือ ASA”** ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาและใจรักการบริการมาคอยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลและช่วยเหลือผู้โดยสารร่วมกันยกระดับคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รวมไปถึงการจัดทำ **“โครงการสุวรรณภูมิ Food Guide”** เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลตำแหน่งร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารผู้โดยสาร และจัดให้มีรายการอาหารราคาถูกลง 50 บาท, ราคาประหยัด 125 บาท และชุดสุดคุ้ม 280 บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารและผู้ให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

● **AOT DIGITAL AIRPORTS** และเพื่อ

ให้ก้าวทันต่อโลกแห่งการเดินทางในอนาคต ทอท.ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้โดยสาร โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนำร่องในการเปิดตัวแอปพลิเคชัน **“AOT AIRPORTS APPLICATION”** สนามบินมีชีวิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจะได้รับบริการในระดับที่เหมาะสม ลดปัญหาความแออัดคับคั่ง

ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เป็นระบบ และรวดเร็ว เพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารเกิดความคล่องตัวและสะดวกสบาย ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะมีฟังก์ชันสำหรับให้ผู้โดยสารได้ใช้งาน ดังนี้

1. Flight Information ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบิน แคนเดออร์เช็คอินและสัมภาระ
2. Map and Navigation แผนที่อัจฉริยะในอาคารผู้โดยสารพร้อมนำทางไปยังจุดต่างๆ
3. Transport & Car Park บริการข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะและการเดินทางภายในท่าอากาศยาน
4. Facilities & Services บริการข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน

5. Shop & Dine แหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้า ร้านอาหาร พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ
6. Flight Alerts แจ้งเตือนเที่ยวบินที่กำหนดไว้เพื่อให้ผู้โดยสารได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนไปท่าอากาศยาน
7. Suggestion & Help Desk ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
8. Mobile Application Translation เครื่องมือช่วยแปลภาษาได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย และภาษาญี่ปุ่น

● **เพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งสินค้า**

นอกจากนี้ ทอท.ยังดำเนินการพัฒนาต่อยอดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ภายในพื้นที่เขตปลอดอาคารและคลังสินค้า (Free zone)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ “โครงการศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Certify Hub)”

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศผ่านทางเขตปลอดอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ ร้อยละ 10 ของสินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้

การเติบโตของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปี	จำนวนผู้โดยสาร (คน)	จำนวนเที่ยวบิน	ปริมาณการขนส่งสินค้า (ตัน)
ต.ค.-ธ.ค.49	11.65 ล้าน	7.38 หมื่น	3.04 แสน
2550	41.21 ล้าน	2.62 แสน	1.21 ล้าน
2555	53.00 ล้าน	3.14 แสน	1.34 ล้าน
2561	63.38 ล้าน	3.69 แสน	1.49 ล้าน
ม.ค.-ธ.ค.62	43.79 ล้าน	2.53 แสน	8.59 แสน

หมายเหตุ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549
ข้อมูลนับตามปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 19 ก.ย. 62
ที่มา : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

และดอกไม้ ซึ่งประเทศต่างๆ จะมีการแข่งขันในการตรวจสอบนำเข้าสินค้าประเภทนี้เนื่องจากเป็นสินค้าเน่าเสียง่าย และอาจมีแมลงศัตรูพืชและสารเคมีต่างๆ ปนเปื้อน

ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตรก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทางได้อย่างมีมาตรฐานสากล จึงเป็นการสนับสนุนการส่งออกสินค้าภาคเกษตรเพิ่มมูลค่าประเภท พืช ผัก ผลไม้ ไปสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ

ในระยะแรก ทอท. มีโครงการจัดตั้งสถานที่สำหรับเตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียผ่านช่องทางพิเศษ (Perishable Premium Lane (PPL)) ก่อนการดำเนินโครงการศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Preshipment Inspection Center) ต่อไปในอนาคต โดยโครงการ PPL เป็นการให้บริการเสริมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกเปรียบเสมือนการให้บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

สินค้าที่ใช้บริการในโครงการ PPL จะได้รับการดูแลและจัดเตรียมขึ้นเครื่องโดยผู้ชำนาญในการจัดเตรียมสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะ ซึ่งโครงการ PPL เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด และบริษัทเอกชนหลายแห่งที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เพื่อให้ผู้ส่งออกไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลก และขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของอาเซียนต่อไปด้วยตนเอง

13 ปีแห่งความภาคภูมิใจ กับก้าวใหม่ในปีที่ 14 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งพร้อมรองรับการขยายตัวด้านการขนส่งทางอากาศในอนาคต รวมถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนท่าอากาศยานแห่งนี้ให้ยังคงเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคนี้ และท่าอากาศยานชั้นนำมาตรฐานโลก ■

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 20,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 28 กันยายน - ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 1759

Col.Inch: 18.84

Ad Value: 16,956

หน้า: 9(ล่างขวา)

PRValue (x3): 50,868

คลิป: สีสี่



ตรวจความเสียหาย - ประภัตร โทษฐาน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษและยโสธร มอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุดให้กับชาวบ้าน พร้อมรับฟังปัญหา โดยเฉพาะปัญหา หลังน้ำลดของพี่น้องทุกเสียงและจะนำปัญหาต่างๆ เสนอที่รัฐบาลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหอย่างเร่งด่วน

'บีกป้อม'แจงยิบงบกองทัพพุ่ง โอดยุทธโประกรณ์ของเดิมเก่าแล้ว

“ประวัติ”แจงงบกองทัพเพิ่ม ขึ้นตามสัดส่วน ชี้ทำตามแผนพัฒนากองทัพ โอดยุทธโประกรณ์ของเดิมเก่าแล้ว เชื่อแจงงบต่อสภาฯ ได้

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562 ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวัติ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและกองทัพ โดยยืนยันว่า งบประมาณของกองทัพไม่ได้เพิ่มมากขึ้น แต่ทุกอย่างเพิ่มไปตามสัดส่วนของงบประมาณ ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ก็ไม่มีการเพิ่มเลย และที่ผ่านมากองทัพก็ขาดแคลนงบประมาณมาโดยตลอด ทั้งนี้เรามีแผนงานที่พัฒนากองทัพ โดยเฉพาะเรื่องยุทธโประกรณ์ที่ของเดิมก็เก่ามากแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยน ยืนยันว่าสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นกองทัพไม่ได้มากจนเกินไป เพราะเรามีการจัดตั้งหน่วยใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วย

เมื่อถามว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าควรนำงบประมาณไปจัดซื้อเครื่องบินให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนเครื่องที่ตกไปนั้น พล.อ.ประวัติกล่าวว่า แต่ละหน่วยงานมีงบประมาณของตนเองอยู่แล้ว เพราะทุกหน่วยงานมีการพัฒนา และงบประมาณมีจำนวนน้อย เพราะจะต้องจัดสรรกันไป ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถชี้แจงในวันพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาฯได้

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 28 กันยายน 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11328

Col.Inch: 18.35

Ad Value: 44,040

ภาพขาว: 2 งาน

หน้า: 5(บนขวา)

PRValue (x3): 132,120

ศิลปิน: สีสี่



ดูงาน : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 จ.ประจวบคีรีขันธ์

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 28 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15175

หน้า: 11 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 10.55

Ad Value: 11,605

PRValue (x3): 34,815

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ประภัตร'ให้สิทธิผู้ค้าสะพานปลาอ่างศิลา

'ประภัตร'ให้สิทธิผู้ค้าสะพานปลาอ่างศิลา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างสะพานปลาอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ นายวินัย พันภัยพาล อดีตกำนันตำบลเสม็ด และชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารทะเลในพื้นที่สะพานปลาอ่างศิลาเก่าให้การต้อนรับ

นายประภัตรกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เนื่องจากสะพานปลาอ่างศิลาอยู่ในความดูแลขององค์การสะพานปลา และว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งดำเนินการก่อสร้างสะพานปลาใหม่ เนื่องจากของเก่าสร้างมานานหลายสิบปีเกิดการชำรุดทรุดโทรม ปรากฏว่าการก่อสร้างล่าช้าและหมดสัญญา จึงลงมาตรวจงาน จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งขอเรียกร้องของพ่อค้าแม่ค้าตลาดประมงอ่างศิลาเก่าที่เคยค้าขายบริเวณสะพานปลา เกรงจะไม่ได้สิทธิขายต่อ จะให้สำรวจพ่อค้าแม่ค้าเดิม และให้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ามีพื้นที่ค้าขายอีกด้วย

บิ๊กตู่ยื่นยันกรณี ธรรมนัส ถ้าผิดก็เอาออก!

แฉมีหลักฐานมือบยุเอ็น อนค.แจ้งจ้างคนละเรื่อง

“บิ๊กตู่” ลั่นไม่กลัวมีอบบกกถึงสหรัฐ มีหลักฐานหมดคนอยู่
เมืองหลัง ย้ำความสำเร็จในเวทียูเอ็น กำลังใจเกินร้อย โยน ป.ป.ช.
คลายปม “ผู้กองนัส” ผิดก็คือผิด “บิ๊กป้อม” สั่ง ★ มีต่อหน้า 12

กฎหมายก็จบแค่นี้ แต่เรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรม
ในส่วนองรัฐบาลการคัดกรองคนเข้ารับตำแหน่ง
รัฐมนตรี มีการตรวจสอบขั้นต้นโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทุกคนต้องกรอกข้อมูลของตัวเอง แล้วส่ง
ไปตรวจสอบ สำคัญที่สุดไม่ว่าจะทำผิดที่ไหนก็ตาม
เขาจะลงท้ายว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ รับรองใน
ประวัติที่กรอกทุกประการ “ตัวนี้ละถ้าผิดและไป
ร้อง ป.ป.ช.เขาก็ต้องยอมรับผิดตัวนี้ผมก็ต้องกรอก
กฎหมายเป็นอย่างนี้ ทุกรัฐบาลก็แบบนี้ แต่ถ้าจะ
เอากฎหมายต่างประเทศมาทาบก็มาสิครับ เอาข้อมูล
มาแล้วไปฟ้อง ป.ป.ช.” เมื่อถามว่า หมายความว่า
ถ้ามีปรับคณะรัฐมนตรีต้องพิจารณา นายกษัยอ่อนว่า
“ก็เขาผิดใหม่ละ ถ้าผิดก็เอาออก ใครผิดเอาออกหมด
ผมผิดก็ต้องออก ถูกใหม่ละ”

ตอกย้ำความสำเร็จใจเกินร้อย
ต่อมาเวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้
สัมภาษณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กโลโก้ไทยคู่ฟ้า ถึงผลสำเร็จ
การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ว่าประสบ
ผลสำเร็จ “ไม่เหนียว วันนี้เราต้องสร้างการรับรู้ใหม่ๆ
จะให้ไปยืนพูดตัวแข็งเหมือนเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้แล้ว คงต้องพูดผ่านโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันต่าง
ประเทศใช้กันหมดแล้ว แต่ต้องยอมรับว่าคนถ้า
ไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ชอบ พูดสี่ก็โดนอยู่ดีแต่คน
ต้องการสร้างการรับรู้กับคนที่เข้าใจ คนที่รักประเทศ
ไทยอยากให้ไทยก้าวหน้าไปในทางที่ดี รัฐธรรมนูญ
ก็คือรัฐธรรมนูญ เรามีกฎหมายลูกเยอะแยะไปหมด
จึงอยากให้ทุกคนไปสนใจที่กฎหมายลูก เพราะเป็น
กฎหมายในเชิงปฏิบัติ กฎหมายใหญ่เป็นกรอบ
ในการทำงานมีความสำคัญในทุกฉบับ เมื่อถามว่า
ยังมีกำลังใจทำงานอยู่ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์
ตอบอารมณ์ดีว่า “ยังมีกำลังใจดี โธ่! มีเกินร้อยมี
กำลังใจจากคนไทย”

ไม่มีใครสอบถามสถานการณ์ไทย
น.ส.บุษย์ สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ
และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ไม่มี
ใครสอบถามกรณีที่มีกลุ่มคนมาเคลื่อนไหวประท้วง
นายกษัยและไม่มีใครสอบถามถึงสถานการณ์การเมือง
ในไทยเพราะทุกคนรับทราบว่าการเลือกตั้งผ่านพ้น
ไปด้วยดี ขณะที่รัฐมนตรีที่มาร่วมประชุมครั้งนี้
ได้มีแถลงการณ์ในหัวข้อที่สำคัญ เช่น หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งหลายๆประเทศยอมรับบทบาท
ของไทยในนโยบายเรื่องนี้
ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า “ไม่รู้เรื่อง จึงไม่ควรไปตอบ เมื่อถามว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ห้ามเรื่องการจ้างลอบบียูสดี
หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ไม่ทราบ จำไม่ได้”

บิ๊กตู่ ☆ ต่อจากหน้า 1
ตรวจสอบ “ธนาธร” จ้างลอบบียูส ชัดไปขายประเทศ
ได้ยังไง “วิษณุ” งงจำไม่ได้ ธน.ห้ามหรือไม่ อนาคต
ร่อนแถลงการณ์แฉจ้างอำนาจความสะดวกประสาน
งานเท่านั้น ไม่ทำชาติเสียหาย ยันไม่เกี่ยวกับการ
สร้างสถานการณ์ ฟปช.ช้อาจจัด พ.ร.บ.พรรคการเมือง
มาตรา 45 “ชวน” ย้ำอีก กกต.มีอำนาจชี้ขาด
สถานภาพ “นวัธ” เองได้ “จรุงวิทย์” ชงเข้าที่ประชุม
กกต. ปชป.ยกข้อบังคับกกต.เพื่อให้ไทยต้องขับออก
เท่านั้น “เทพไท” จวก “จิม ช้อป ไซ้” ละลายแม่น้ำ
กลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหนัก
กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ ว่าจ้างบริษัทลอบบียูสของสหรัฐอเมริกา เพื่อ
คอยอำนวยความสะดวกประสานงานด้านการเมือง
ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามผูกโยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มที่มาประท้วงนายกรัฐมนตรีนครี่ที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกา
“บิ๊กตู่” ลั่นมีหลักฐานเบื้องหลังมือบ
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. เพจเฟซบุ๊กสำนักข่าว
วีโอเอไทย (วอยซ์ออฟอเมริกา) เผยแพร่บทสัมภาษณ์
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ถึงกรณีมีผู้ชุมนุมติดป้ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
และต่อต้านรัฐบาลไทย หน้าทางเข้าที่สำนักงานใหญ่
สหประชาชาติ รวมทั้งการประท้วงของคนกลุ่มหนึ่ง
บริเวณหน้าโรงแรมที่พักของคณะเจ้าหน้าที่ไทยว่า
ไม่สนใจเรื่องประท้วง ถ้ามีการประท้วงแสดงว่าตน
ทำได้ถ้าทำไม่ผิดเขาก็จะเฉยๆเขาก็ปล่อยให้ตายไป
แสดงว่าต้องทำอะไรดีเขาถึงมาประท้วง แล้วไปดูว่า
คนประท้วงคนไทยรีเปลา มาจากไหนยังไม่รู้เลย
ประเทศไทยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ “ต้องไปว่าคนอยู่
เบื้องหลังเรื่องนี้ผมมีหลักฐานหมด แต่ผมไม่สนใจ
จริงๆมีคนรายงานแล้วว่ามาที่นี้ต้องเจอแบบนี้ แต่
ผมไม่กลัว”
โยน ป.ป.ช.ชี้มูลปม “ผู้กองนัส”
ผู้สื่อข่าวถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรี
ในคณะรัฐบาลชุดนี้ฟัวพันเรื่องยาเสพติด อาจส่ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ไทยบนเวทีโลก พล.อ.
ประยุทธ์ตอบว่า ถ้าเขาผิดมีคนที่ฟ้อง แล้วคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) สรุปแล้ว ผิดก็คือผิด ปกป้องให้ไม่ได้ เพราะ
เขารับรองในประวัติว่ายินยอมถูกดำเนินคดีตาม

“ปักคู้” ชัดไปขาย ปท.ได้ยังไง

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารระบุว่าจ้างระหว่างนายธรรมนัส จรุงเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กับบริษัทล็อบบีสต์ในสหรัฐอเมริกา ว่า ต้องตรวจสอบดู แต่เขาบอกว่าจ้างล็อบบีสต์อย่างเดียว ไม่ได้ทำเรื่องที่มีกลุ่มมือไปประวิงนายฯ เราก็ต้องสอบสวนดู เมื่อถามว่าด้านความมั่นคงกระทบอะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่าเกี่ยวกับประเทศไทยก็ต้องกระทบหมด คนไทยจะไปขายประเทศได้ยังไง มันไม่น่าไปทำอย่างนั้นแล้วคนที่มาก็ไม่ให้คนไทยส่วนจะดำเนินการทางกฎหมายหรือไม่ ต้องให้นักกฎหมายดูก่อน เมื่อถามว่ามีความเชื่อมโยงกับเอกสารโครงการขบวนการทำลายประเทศหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่าอันนั้นไม่เกี่ยวข้องแต่ฝ่ายความมั่นคงต้องติดตามต่อไป

อนค.แจงแก้จ้างอำนาจสะดก

วันเดียวกัน พรรคอนาคตใหม่แถลงการณ์ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารการว่าจ้างระหว่างนายธรรมนัส จรุงเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กับบริษัท APCO Worldwide LLC ในสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ในสังคมว่าเอกสารการว่าจ้างดังกล่าวไม่ได้เป็นเอกสารหลุดอย่างที่ตั้งข้อสงสัยแต่เป็นเอกสารที่ประเทศสหรัฐฯ กำหนดให้ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้ว เพื่อแสดงความโปร่งใสของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระดับประชาธิปไตย นายธรรมนัส ได้ว่าจ้างบริษัท APCO Worldwide LLC ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานนัดหมายบุคคลและหน่วยงานต่างๆ จัดตารางงาน และจัดทำเอกสาร

ข้อมูลภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐฯ ช่วงวันที่ 12-16 ก.ค. 2562 เนื่องจากการนัดหมายบางส่วนจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเข้าพบ จึงต้องมีตัวแทนดำเนินการตามระบบกฎหมายของทางการสหรัฐฯ กิจกรรมและการเดินทางไปต่างประเทศของนายธรรมนัส ไม่ได้ทำให้ประโยชน์ของประเทศชาติเสียหาย

ไม่เกี่ยวสถานการณ์ที่ถูกกล่าวหา

เอกสารชี้แจงยังระบุอีกว่า รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์อื่นอย่างที่ถูกกล่าวหา แต่เป็นเพียงการเดินทางไปอธิบายแนวทางการทำงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย รวมทั้งเรียนรู้บทเรียนจากการดำเนินนโยบายในประเทศต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยี การคมนาคม การเงินการคลัง สิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนานโยบายในประเทศไทยต่อไปและการเดินทางไปพบกับบุคคลและองค์กร

ในประเทศต่างๆ หลายกรณีนายธรรมนัสได้รับการติดต่อเชิญไปบางกรณีเป็นการติดต่อเข้าพบทั้งหมดไม่ใช่เรื่องผิดปกติใดๆ เพราะโดยทั่วไปนักการเมืองคนสำคัญมีโอกาสได้พูดคุยหารือกับนักการเมือง นักการเมือง สื่อมวลชน องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ และองค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เพื่อสานความสัมพันธ์และสร้างเสริมความร่วมมือที่ดีต่อกัน

☆ มีต่อหน้า 13

ปักคู้

☆ ต่อจากหน้า 12

พลพร. ได้อ่างไม่สมเหตุผล

ด้าน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ที่พรรคอนาคตใหม่ชี้แจงว่าเป็นการว่าจ้างเพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกนั้นเป็นการชี้แจงที่ไม่ครบถ้วนเพราะกรอบเวลาจ้างคือ 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2562 ต้องจ่ายประมาณ 310,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 6 เดือน คิดเป็นเงิน 1,860,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินเหตุโดยเฉพาะกับพรรคการเมืองที่ยังมีปัญหาด้านการเงินมาคืนเงินกู้ยืมและควรชี้แจงเพิ่มเติมว่ากิจกรรมในเดือน ส.ค. และ ก.ย. มีกิจกรรมทางการเมืองใดอีกบ้าง รวมถึงประเทศชาติได้ประโยชน์อย่างไรจากกิจกรรมดังกล่าวยังมีข้อสงสัยว่าทำในนามพรรคโดยมีนายธรรมนัสในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นผู้ว่าจ้างนี้หรือไม่ และอยากให้อธิบายว่าเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 45 หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นอาจมีโทษถึงถูกยุบพรรคตามมาตรา 92 (3)

“ชวน” บอก กกต.ชี้ขาดเองได้

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามส่งความเห็นกรณีนายธรรมนัส เตชะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 26 ก.ย. เรียบร้อยแล้วว่าสภาไม่มีอำนาจชี้ขาดวินิจฉัยสมาชิกภาพนายธรรมนัส จึงเสนอแนะไปว่า กกต.สามารถทำเรื่องส่งศาลรัฐธรรมนูญได้คือถ้าไม่แน่ใจก็ให้องค์กรที่มีอำนาจตัดสินแต่ถ้าแน่ใจก็ตัดสินเองได้ กรณีนี้มีความเห็นไม่ตรงกันอยู่ ดังนั้น กกต.สามารถดำเนินการเองได้ขณะนี้ยังไม่ มี ส.ส.ติดต่อว่าจะเข้าชื่อ 1 ใน 10 เพื่อยื่นเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เมื่อถามว่าเรื่องนี้ กกต.มีอำนาจชี้ขาดได้เลยหรือไม่ นายชวนตอบว่า เป็นอำนาจ กกต. เช่นเดียวกันการที่จะวินิจฉัยและสามารถเสนอรัฐบาลเพื่อออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมได้แต่หาก กกต.ไม่มั่นใจแล้วจะขอให้องค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยก็สามารถทำได้

เบรกฝ่ายค้านขอ 5 วันถกงบฯ

นายชวนกล่าวว่า ส่วนการเปิดประชุมสภา

ผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ฝ่ายค้านยังต้องการอภิปราย 5 วันอยู่นั้น ผ่านมาสมัยฝ่ายค้านเป็นรัฐบาล ในวาระแรกที่รับหลักการก็ใช้เวลาอภิปราย 1-2 วันเท่านั้น แต่พอถึงวาระที่ 2 ทุกคนจะแปรญัตติเป็นรายมาตราจะใช้เวลามากกว่า 2 วัน บางครั้งอภิปรายถึง 3 วัน เพราะสมาชิกแต่ละคนขอแปรญัตติแต่ทั้งนี้จะใช้เวลาอภิปรายก็วันขึ้นอยู่กับวิปทั้งสองฝ่ายจะบริหารเวลา แต่การใช้เวลาอภิปราย 5 วัน ในขั้นรับหลักการไม่เคยมี มองว่าเป็นการขออภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่าหรือไม่เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่มีข่าวการกว้านซื้อ ส.ส.เพื่อให้สนับสนุนการอภิปรายร่างงบประมาณ นายชวนตอบว่าไม่มีความเห็นเพราะไม่ทราบเรื่องนี้

“วิญญู” ยืนยันเลือกตั้งซ่อมทันแน่

นายวิญญู เครื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระบวนการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 แทนนายณวัธ เตชะเจริญสุข กรอบเวลา 45 วันจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่ศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษา แต่เมื่อยังมีกรณีเดียวกันอยู่ว่าพ้นหรือไม่พ้น ก็เสี่ยงกันไปแต่เวลาผ่านไปตั้งนั้นทุกอย่างต้องเดินหน้าให้เร็วแต่ทราบว่าสภาผู้แทนราษฎรก็ทำให้เร็วอยู่แล้ว ส่วนการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม เขต 5 เข้าใจว่าในอีก 1-2 วันนี้จะมีประกาศใช้ พ.ร.ก.การเลือกตั้ง ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะจัดเลือกตั้งซ่อมไม่ทัน

ปชป.ยกข้อบังคับกดดันเพื่อไทย

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทย ขยับนายณวัธ เตชะเจริญสุข ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค เพราะถูกคุมขังหลังศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาประหารชีวิต ตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทยข้อ 12 (8) กำหนดบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้สมัครเป็นสมาชิกไว้ว่า “ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล” ดังนั้นนายณวัธจึงเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเมื่อไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้ ก็เท่ากับนายณวัธขาดจากการเป็น ส.ส.ด้วย พรรคเพื่อไทยควรทำเรื่องนี้ให้กระจ่างตามข้อบังคับพรรคของตัวเองอย่ายังเป็นพรรคการเมืองที่เคารพกฎหมายและยึดหลักจริยธรรม ไม่ต้องรอให้มี ส.ส.ไปเข้าชื่อ 1 ใน 5 เพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้เสียเวลา

ยื่น กกต.ส่งศาล รธน.ชี้ขาด “ณวัธ”

วันเดียวกันเวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขานุการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญฯ เข้ายื่นคำร้องต่อ กกต.ขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

สถานภาพการเป็น ส.ส. ของนายวัช เตชะเจริญสุช นายศรีสุวรรณกล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าสถานภาพ ส.ส. ของนายวัช สิ้นสุดตามคำพิพากษาแล้วหรือไม่ เพราะเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างออกเป็น 2 ฝ่ายมุมมองว่าสถานภาพ ส.ส. สิ้นสุดไปแล้ว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) แต่ยังมีผู้แย้งว่าคดีนี้เป็นเพียงคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเท่านั้น นายวัชยังมีสิทธิอุทธรณ์คดี จึงยังถือว่าไม่สิ้นสุด นายวัชยังคงมีสิทธิและไม่สิ้นสุดจากการเป็น ส.ส. ตามมาตรา 101 (13)

“จรรยาวัช” ชงเข้าที่ประชุม กกต.

ด้าน พ.ต.อ.จรรยาวัช ภูมมา เลขานุการ กกต. กล่าวถึงกรณีเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร ส่งหนังสือตอบกลับ โดยระบุให้เป็นหน้าที่ของ กกต. ในการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดสถานภาพการเป็น ส.ส. ของนายวัช เตชะเจริญสุช ว่า สำนักงานเลขานุการ กกต. จะเสนอเรื่องไปที่ประชุม กกต. พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะต้องพิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียด ส่วนประเด็นที่นายวัช ญู เจริญรุ่งเรือง นายกฯ ระบุว่า การนับเงื่อนไขเวลาจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. นครปฐม ให้นับจากวันที่มี พ.ร.ฎ. เลือกตั้งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ไม่ได้นับจากวันที่ ส.ส. หันสมาชิกภาพนั้น เรื่องนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบเพราะในกฎหมายไม่ได้ระบุชัด “บิ๊กป้อม” เล็งคนในลงผู้ว่าฯ กทม.

ช่วงเข้าที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ขอนแก่น และนครปฐมว่า พร้อมอยู่แล้ว 2 พื้นที่มีคนอยู่แล้ว แต่ผู้ว่าฯ กทม. ยังไม่มี คนที่จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ต้องมีคุณสมบัติเป็นที่ขึ้นชอบของประชาชน ต้องฟังเสียงประชาชนจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายได้หมด คนยังไม่ได้พิจารณาและไม่จำเป็นต้องไปทาบตามคนนอก จะเอาคนในพรรค คุณคนภายในพรรคก่อน และต้องเป็นคนที่มีวิธีการทำงานมีนโยบายเป็นของตนเอง เมื่อถามถึงความสืบนำกรณีที่จะมี ส.ส. จากพรรคอื่น ย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตรตอบว่า ตอนนี้ยังไม่มี เรายังไม่ได้คุยกัน และไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์พรรคเอาแค่รักษาคณะของเราเอาไว้ให้ได้ก่อน

ใช้งบฯ กองทัพตามแผนพัฒนา

พล.อ.ประวิตรยังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและกองทัพที่มุ่งแต่การจัดซื้ออาวุธว่า บงฯ กองทัพเพิ่มไปตามสัดส่วน ไม่ได้เพิ่มมาจากเงินไป ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเพิ่มเลย ที่ผ่านมากองทัพขาดแคลนงบฯ มาโดยตลอดเรามีแผนงานพัฒนากองทัพโดยเฉพาะ

ยุทธโศภนของเดิมเก่ามาแล้ว ถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยน ทั้งมีการจัดตั้งหน่วยใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วย เมื่อถามว่ามีภารกิจวิพากษ์วิจารณ์ว่าควรนำงบฯ ไปจัดซื้อเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวงให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดีกว่า พล.อ.ประวิตรตอบว่า แต่ละหน่วยงานมีงบฯ อยู่แล้ว ทุกหน่วยงานมีการพัฒนางบฯ นี้มีอยู่ต้องจัดสรรกันไป สามารถชี้แจงในวันพิจารณาว่า พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ต่อสภาฯ ได้

ปชป.ส่ง “สุรชัย” ผู้สืบทอดนครปฐม

นายวัช รม. ยื่นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ลงนามในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ นายสุรชัย อนุชโธ เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 นครปฐม ในนามพรรคประชาธิปัตย์ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค โดยจะดำเนินการรณรงค์หาเสียงช่วยนายสุรชัย ในนามพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป

จะ “บิ๊กคู่อื่น” เพื่อวาทกรรมขายฝัน

ด้าน น.อ.อนุชโธ ุ นัครทรรพ เลขานุการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ไปกล่าวปราศรัยที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ว่า จะทำให้ไทยเป็นประเทศร่ำรวยภายในปี 2579 นั้น น่าจะเป็นเพียงอีกวาทกรรมขายฝัน เหมือนที่เคยพูดหลายอย่างก่อนหน้านี้ แต่สุดท้ายผ่านไปกว่า 5 ปี ไม่สามารถทำได้จริง มีแต่ทำให้ประเทศแย่ลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่ทรุดหนักทุกด้าน จนต้องปรับลดจีดีพีอีกครั้ง ขณะที่รัฐบาลทำได้เพียงการแจกเงินคนจน แจกเงินเที่ยว หรือซื้อเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านที่ดีขึ้นกว่าไทยมาก ถึงเวลาที่สังคมไทยควรคิดกันอย่างจริงจังได้หรือยัง ว่าควรปล่อยให้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เป็นผู้นำบริหารประเทศอีกต่อไปหรือไม่

เสียมจัดงบฯ ใม่มีให้คนใกล้ชิด

นายสามารถ แก้วมีชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของรัฐบาล วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ถือว่าสูงที่สุดที่เคยมีมา รัฐบาลให้ความสำคัญกับงบฯ ด้านความมั่นคงมากที่สุด 4.28 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 เฉพาะกระทรวงกลาโหมได้รับ 2.38 แสนล้านบาท เป็นที่น่าสังเกตุว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา งบฯ ด้านความมั่นคงปรับสูงขึ้นทุกปี และจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงที่อยู่ในมือของคนใกล้ชิดนายกฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่การจัดสรรงบฯ ให้กับกระทรวงที่เป็นของพรรคร่วมรัฐบาลลดลงทุกกระทรวง นอกจากนี้ นำงบฯ มากกว่า 62,000

ล้านบาทไปชดเชยให้กับเงินคลังถือว่าเป็นตัวเลขการเอาเงินคลังออกมาใช้มากที่สุด ทั้งนี้ รัฐบาลไม่มุ่งเน้นในการจัดสรรงบฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใด การจัดทำงบประมาณจึงสวนทางกับนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลประกาศ

“พิชัย” สับ ศก.แยะ ชี้เอาอาวุธไม่ยั้งคิด

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงาน กล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% แต่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงอัตราดอกเบี้ยเดิม ยิ่งทำให้เงินบาทแข็งค่า การส่งออกจะทรุดมากขึ้น ถ้ายังบริหารกันแบบนี้ เศรษฐกิจคงฟื้นยาก ขณะที่เศรษฐกิจกำลังแย่ แต่กลับซื้ออาวุธยุทธโศภนเพิ่มขึ้น ล่าสุดซื้อเฮลิคอปเตอร์จู่โจมจากสหรัฐฯ 8 ลำ รถเกราะดีโรเจอร์ 50 คัน และเรือรบจากจีนเหมือนไม่รับรู้เลยว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนอย่างมากถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง คงสัมผัสความรู้สึกของประชาชนได้มากกว่านี้ คงไม่กล้าซื้ออาวุธในช่วงเศรษฐกิจแย่ รัฐบาลยังต้องขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมอยู่ กลับเอาเงินที่มีไปซื้ออาวุธแบบไม่ตะขิดตะขวงใจ ถามว่าจะซื้อไปสู้กับใคร ในอนาคตการสู้รบอาจปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็นรูปแบบใหม่ๆ ข้อมูลเหล่านี้ พล.อ.ประยุทธ์น่าจะลองค้นหาในกูเกิลดูบ้าง หรือซื้ออาวุธเพื่อเอาใจสหรัฐฯ ใช่มั้ย

ปลุกคนรุ่นใหม่ตัดสินอนาคต

นายพิชัยกล่าวต่อว่า อยากให้คนรุ่นใหม่เอาแบบอย่าง ค.ณ.เกรตา ธันเบิร์ก นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชาวสวีเดน ที่ไปพูดในเวทีสหประชาชาติ และอยากให้ตั้งคำถามไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ว่า กล้าได้อย่างไรที่จะส่งต่อประเทศที่ละแบบนี้ ถึงกับเอาอนาคตของคนรุ่นใหม่ไทยไปทำลายอย่างป็นี่ขนาดที่ พล.อ.ประยุทธ์ภาคภูมิใจเพียงเพราะใช้ถูกเกลเป็น ขณะที่ทำสังคมเสื่อมทรามขนาดคนมีประวัติยังเป็นรัฐมนตรีได้ การเมืองที่ล้มเหลวในวันนี้มาจากรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้เพื่อพวกตนเอง น่าจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่แล้วที่ต้องตัดสินใจในอนาคตของประเทศนี้อาจจะเป็นที่มาของแฮชแท็ก #PrayuthGetOut ที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งก็ได้

จาก “ชิม ช้อป ใช้” ละลายแม่น้ำ

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไต่ว่า จากการลงพื้นที่มีโอกาสสอบถามถึงโครงการชิม ช้อป ใช้ของรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่มีใครเข้าถึงโครงการดังกล่าว เพราะมีขั้นตอนที่ยุ้งยากมาก โดยเฉพาะคนในชนบทห่างไกลเทคโนโลยี ถือเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงโครงการนี้อาจทำให้โครงการที่รัฐบาลต้องการ

เทเม็ดเงินลงไปถึงชนชั้นล่าง หรือคนระดับรากหญ้า หัวใจกระตุ้นเศรษฐกิจ จะเกิดความล้มเหลวอยากให้รัฐบาลทบทวนและประเมินผลได้ผลเสียใหม่ หากผลการประเมินชี้ชัดว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ควรรยกเลิก และใช้การกระจายเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นดีกว่า โดยเฉพาะนำเงินจากโครงการนี้ไปต่อยอดโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนทั่วประเทศ จะได้ประโยชน์กว่าส่งเสริมให้คนท่องเที่ยว โดยไม่ก่อประโยชน์ใดๆต่อการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ

รอให้วิป 2 ฝ่ายเคาะกรอบเวลา

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเทพัญธิปตพัลลภรมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรอบเวลาในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่า ยังไม่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมวิปรัฐบาล แต่กรอบเวลาอภิปรายอยู่ที่ประมาณ 2-8 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่าเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. งบประมาณมีเยอะแค่ไหน รวมถึงข้อตกลงระหว่างวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้าน คาดว่าคงได้ข้อสรุปจากการประชุมหารือของวิปทั้งสองฝ่าย ในวันที่ 10 ต.ค.

ยัน “ชลิตร์ตัน” ดีจากไร่รอยร้าง

นายเทพัญธิปตพัลลภรมต. ชาติพัฒนาของนายชลิตร์ตัน จันทร์เบกษา และสมาชิกบางส่วนว่า นายชลิตร์ตันอยู่กับพรรคมานาน พูดมานานแล้วว่าอยากกลับไปทำธุรกิจการบิณที่จ.ร้อยเอ็ด เพราะทั้งมานานยืนยันว่าการออกจากพรรคของการชลิตร์ตันไม่ได้มีการ โกรธกันเลย ยังบอกขอให้ โชลิตร์ตันไม่เป็นไรให้ลองไปทำธุรกิจดูสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาช่วยกัน นายสุวัจน์ ธิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ก็ไม่พูดอะไร เพียงแต่บอกให้ โชลิตร์ตันประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ

ฝ่ายค้านขงสอบ “ลุงคู่” ทุกข้อ

อีกเรื่อง ที่ จ.ยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวถึงความสืบหน้าการเตรียมยื่นสอบจริยธรรม พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว. กลาโหม ต่อ ป.ป.ช. ประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญว่า 7 พรรคฝ่ายค้านได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูประเด็นข้อกฎหมายและร่างคำร้อง คาดว่าจะยื่นได้ช่วงปลายสัปดาห์ และจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ เคยมีคำสั่งว่า เรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่อยู่ใน

อำนาจการพิจารณาขององค์กรโดยภายใต้รัฐธรรมนูญ ทำให้เราอาจพิจารณายื่นคำร้องมากกว่าหนึ่งคำร้อง โดยคำร้องแรกเป็นเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ และอีกคำร้องจะพูดถึงกรณีอื่น เช่น เรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่มีปัญหาเข้ามาทำหน้าที่ในรัฐบาล การไม่ลงรายละเอียดที่มาของงบประมาณในการแถลงนโยบาย ซึ่ง ป.ป.ช. ไม่มีข้อจำกัดเรื่องการยื่นคำร้องเราจึงเตรียมไว้หลายประตูหากประตูนี้ไม่ได้ก็ไปอีกประตูหนึ่ง ที่เราต้องการยื่นเรื่องจริยธรรม เพราะรัฐธรรมนูญปี 60 ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก “ไอ้” โผล่คอมเมนต์ “ยังไม่ตาย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียล ช่วงที่นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ให้สัมภาษณ์หลังเข้าให้การคดีปล่อยกู้กรุงไทย ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถึงสภาพร่างกายที่ดูไม่ค่อยปกติ ล่าสุด น.ส.พินทองทา คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ ได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมว่า “ไม่ได้เป็นโรคระยะอะไรค่ะ แต่อาจเป็นโรคไตไส้รัย” พร้อมทั้งขอบคุณผู้ที่เข้ามาแสดงความห่วงใย ด้าน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวคนเล็ก ได้เข้ามาตอบผู้ที่ให้กำลังใจด้วยเช่นกันว่า “สบายดี คงจะตื่นเต้นมากเพราะเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิต” พร้อมทั้งตอบคำถามคนที่เป็นห่วงอาการนายพานทองแท้ที่ผอมจนผิดสังเกตว่า “ก่อนหน้าที่อ้วน ตอนนีไฟตอกกำลังกายเยอะอยู่ขอบคุณนะค่ะ” ขณะที่นายพานทองแท้ก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่า “ยังไม่ตาย love you tooo”



2เดือนรมต.เกษตรฯ

สอบตกยกทีม...?

>06



2 เดือนรมต.เกษตร สอบตกยกทีม...?



ถึงเวลานี้เป็นเวลา
กว่า 2 เดือนเต็ม ที่
รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา 2 เข้าบริหาร

ประเทศ หลายกระทรวงออกสตาร์ท
เดินหน้าทำงานตามนโยบายของรัฐบาล
ที่แถลงต่อสภาไว้ เริ่มมีผลงานให้เห็น
ประปรายอย่างน้อยมีการเริ่มต้น

แต่ในส่วนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การนำ
ของ **เฉลิมชัย ศรีอ่อน** รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรฯและทีม 3 รัฐมนตรี
ช่วย ผ่าน 60 วันแรก ทั้งที่มีรัฐมนตรี
มากที่สุด มีประเด็นเร่งด่วนให้จับ
เคลื่อนมากที่สุด แทบเรียกได้ว่าสอบ
ตกอย่างสิ้นเชิง ไร้ผลงานรูปธรรม
หรือการกำหนดแนวทางปฏิบัติใน
การช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่เข้ากระทรวงวันแรก
เฉลิมชัย พร้อม 3 รมช.มอบนโยบาย
และแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้ข้าราชการทำงานบูรณาการ
สื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูล มุ่งเน้นระบบ
การตลาดนำการผลิต ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม ตั้งเป้าให้เกษตรกรรู้ว่า
ควรปลูกพืชชนิดใด ส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ ทำงานเชิง
รุก โดยวางแผนงานที่ชัดเจนและ
รอบคอบ บริหารจัดการน้ำ ซึ่งต้อง



ทำทันทีเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินชีวิตของประชาชนและ
เกษตรกร

**การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรในด้านต่างๆ อาทิ การแก้
ปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์ การ
แก้ปัญหาราคายางพาราดกต่ำและ
การแก้ปัญหาการทำประมงผิด
กฎหมาย**

เฉลิมชัย บอกว่าจะเร่งรัด
โครงการประกันรายได้ยางแผ่นดิบ
กิโลกรัมละ 60 บาท ให้พื้นที่เกษตรกร
ที่มีเอกสารสิทธิ 1.1 ล้านรายก่อน
พร้อมกับการลดชีพหลายอย่างลง
5 แสน-1 ล้านต้น พร้อมกับยืนยัน
1 ตุลาคมเงินบาทแรกถึงมือชาวนา
อย่าง ตั้งแต่ประกาศครั้งแรก เรื่องถูก

ส่งไปที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
กยท.รับลูกมาแล้วกำหนด
ราคายางแผ่นดิบ 60 บาท/กิโลกรัม
ให้ได้รับส่วนต่างชดเชย 240 กิโลกรัม/
ปี โดยรัฐจะจ่ายชดเชยรายได้ 6 เดือน
เมื่อเฉลี่ยเป็นรายเดือนเท่ากับเดือน
ละ 20 กิโลกรัม/ไร่/คน หากยาง
แผ่นดิบถ้าเกษตรกรขายได้ 40 บาท
จะมีส่วนต่างราคา 20 บาท/กิโลกรัม
จากรัฐที่ประกันราคาขายแผ่นที่ 60
บาท/กิโลกรัม ส่วนน้ำยางสด ที่
เกษตรกรขายได้ 39 บาท/กิโลกรัม
เช่นเดียวกับน้ำยางก้อนถ้วย หาก
เกษตรกรขายได้ 17-18 บาท/กิโลกรัม
ราคาส่วนต่างที่รัฐประกันรายได้ 23
บาท/กิโลกรัม รัฐจะชดเชยส่วนต่าง
เพิ่มให้ 5-6 บาท/กิโลกรัม

ต้นทุนแต่ละชนิดยังไม่เท่า
กัน อย่างยางแผ่นดิบต้นทุนที่ 55
บาท/กิโลกรัม น้ำยางสดราคา 33
บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วยอยู่ที่
ราคา 21 บาท/กิโลกรัม

ทั้งเงื่อนไขการจ่าย สูตรการ
คำนวณเป็นที่ถัดด้านอย่างหนักจาก
ชาวนา โดยเฉพาะการกำหนดยาง
ก้อนถ้วยที่ 23 บาท/กิโลกรัม ยังเป็น
เงื่อนไขและสูตรคำนวณที่ยังแกว่ง
ไปมาไม่ลงตัว ที่สำคัญเกษตรกรผู้
ผลิตในที่ไม่มีเอกสารสิทธิจะช่วย
เหลืออย่างไร

และทั้งหมดแล้วยังต้องเข้าไป
สู่ที่ประชุมคณะกรรมการการยาง
ชาติที่กำหนดประชุมวันที่ 4 ตุลาคมนี้
ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมครม.อีกที่
“นั่นหมายความว่าบาทแรก



ทั้งที่มีรัฐมนตรี
มากที่สุด
มีประเด็นเร่งด่วน
ให้ขับเคลื่อนมาก
ที่สุด แต่ไร้ผลงาน
ที่เป็นรูปธรรม

จะยังไม่ถึงมือชาวสวนในวันที่ 1 ตุลาคมเป็นแน่นอน”

การแก้ปัญหาโรดระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF (AFRICAN SWINE FEVER) ไม่มีวัคซีนป้องกัน ไม่มียา รักษา แต่ไม่ติดคน หากพบการระบาดของโรคจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท โรดนี้มีระบาดในจีนหยุดตายไป 200 ล้านตัว ทำให้ราคาหมูในจีนดีงเหวมาแล้วและระบาดในเวียดนามหยุดตายไปจำนวนมาก ไม่มีหลักประกันใดๆว่าโรดระบาดนี้จะไม่ย้ายข้ามพรมแดนเข้ามา ซึ่งทางการต้องเข้มแข็งร่วมมือในการสกัดกั้นมากกว่านี้

เฉพาะ 2 เรื่องหลักก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นคำถามตรงไปที่กระทรวงเกษตรฯ

เป็นคำถาม เฉลิมชัย ในฐานะรมว.เกษตรฯ ในการบริหารจัดการ ยังไม่นับรวมคำถามเรื่องบริหารจัดการน้ำ การแก้ปัญหาเหี่ยวยาเกษตรกรหลังน้ำท่วม ฯลฯ ล้วนเป็นคำถามเฉลิมชัย ทำอะไร?

จะมีที่พอให้เห็นความดีตกอยู่บ้าง อยู่ตรงที่ความพยายามผลักดันยกเลิกใช้สารพิษพาราควอต ของ มนูญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เท่านั้น

แต่ความพยายามของ มนูญญา ไม่อาจช่วยให้คะแนนของกระทรวงเกษตรฯ กระเด็นขึ้นมาจนสอบผ่านในการทำงาน 2 เดือนแรก

เฉลิมชัยและทีมรมช.ต้องเร่งมือให้มากกว่านี้

ก่อนที่เกษตรกรจะดำเนิน...
จนใจหัวไม่ขึ้น ■

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 28 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6440

หน้า: 1 (บนขวา), 3

Col.Inch: 175.90 Ad Value: 309,584

PRValue (x3): 928,752

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งการเมืองแดนเจ้าพ่อ อนาคต 'อังกิ้นันท์' หลังสิ้นตำนาน 'เดอะแปง'



ส่งการเมืองแดนเจ้าพ่อ
อนาคต 'อังกิ้นันท์'
หลังสิ้นตำนาน
'เดอะแปง' หน้า 3

ส่งการเมืองแดนเจ้าพ่อ

อนาคต 'อังกิ้นันท์'

หลังสิ้นตำนาน 'เดอะแปง'

สิ้นเจ้าพ่อเมืองเพชร หรือ

"เดอะแปง" ปิยะ อังกิ้นันท์" นอกเหนือจากเส้นทางชีวิตอันโชกโชนในทางการเมือง คำที่เป็นอดีต ส.ส.เพชรบุรี 6 สมัย และมีเครือข่ายขยายทางการเมืองทั้งระดับชาติ และท้องถิ่นมากมาย

คำถามจากนี้คือภาพของการเมืองถิ่นคนดูใจนักเลงจะออกมารูปแบบไหน เพราะขึ้นชื่อว่า "เกม" ไม่มีสูตรเดิม ไม่มีผู้แพ้ทั้งชีวิต ไม่มีผู้ชนะตลอดกาล

ตำนานคนใหญ่เมืองงม

เรื่องราวของคนใหญ่คนโตระดับที่เรียกกันว่า "เจ้าพ่อ" เมืองไทยมีเจ้าตำนานมากมายกระจายไปตามท้องที่

ที่สำคัญคือคนเหล่านี้เข้าไปมีบทบาททางการเมืองมานาน มีลักษณะร่วมกันคือเป็นนักธุรกิจในด้านจังหวัดที่สะสมความมั่งคั่งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในยุคใดยุคหนึ่ง

โดยมากเจ้าพ่อที่ร่วมสมัยเดียวกันอายุ 70 ขึ้นไป กลุ่มนี้เข้าไปผูกขาดธุรกิจสัมปทานในท้องถิ่นจนร่ำรวยอย่างรวดเร็ว เช่น เอเยนต์ค้าสุรา กิจการรถเหมือง กิจการขายลอตเตอรี่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ได้สัมปทานจากรัฐ บางรายลงเล่นธุรกิจกึ่งผิดกฎหมาย กึ่งถูกกฎหมาย หรือ "ธุรกิจสีเทา"



ผาด อังกิ้นันท์



ยุทธ (เปี้ยก) อังกิ้นันท์

สำหรับพื้นที่ จ.เพชรบุรี เมืองด่านสำคัญระหว่างภาคกลางและภาคใต้ สำเนียงเสียงพูดเร็วแบบใต้ แปรงเหนอมีเอกลักษณ์ที่นี้มี "ปิยะ อังกิ้นันท์" หรือ เปี้ยกแปง ผู้โสดเล่นเติบโตในเส้นทางคนโตมาอย่างโชกโชนเป็นตำนาน

ปิยะ เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2476 เป็นบุตรชายคนโตของ ผาด อังกิ้นันท์ อดีต ส.ส.เพชรบุรี อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี และบุญยวด อังกิ้นันท์ มีน้องชายคือ ยุทธ (เปี้ยก) อังกิ้นันท์ อดีต

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 28 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6440

Col.Inch: 175.90 Ad Value: 309,584

หน้า: 1 (บนขวา), 3

PRValue (x3): 928,752

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่องการเมืองแดนเจ้าพ่อ อนาคต 'อังกินันท์' หลังสิ้นตำนาน 'เดอะเป๊ง'

ส.ส.เพชรบุรี 7 สมัย อดีต รมช.กระทรวงเกษตรฯ และ รมช.กระทรวงแรงงาน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี (คนปัจจุบัน)

เดอะเป๊ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสครั้งแรกกับอุไร (ส้ม) อังกินันท์ มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน คือ

1.สุขสันต์ (โป้) อังกินันท์ รองนายก อบจ.เพชรบุรี 2.ปานจิต (น้อง) ชันศิริ และ 3.ชัยยะ (ปราช) อังกินันท์ นายก อบจ.เพชรบุรี เมื่ออุไรถึงแก่กรรม ได้สมรสครั้งที่สอง กับสุดศณา มีธิดา 1 คน คือ ปิยะนาถ (แจม)

ตระกูลการเมืองของแก้ว

จากข้างต้นเราได้เห็นแล้วว่าคนตระกูลอังกินันท์กับสนามการเมืองทั้งเล็กและใหญ่แทบเป็นลมหายใจ

หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ เพชรนิวส์ ให้ข้อมูลไว้ละเอียดว่า ต้นตระกูลร่วมปู่ของเดอะเป๊งก็เป็นถึง “ขุนอังกินันท์พงศ” ทนายความที่มีชื่อเสียงของเมืองเพชรในยุคนั้น

ขณะที่ “ผาด” ผู้เป็นพ่อก็เดินรอยตามในเส้นทางทนายความ หลังจากตกร่องลงเอยกับ “บุญยวด” ลูกสาว เจ้าแก้วเห็นได้ใหญ่กว่าวงษ์ ผู้กว้างขวางแห่ง อ.บ้านแหลม จนมีลูกสองคน “เดอะเป๊ง” และ “เดอะเป๊ยก”

แต่ที่สลดผาดก็ตัดสินใจเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น ซึ่งจะไปมา จะตามรอย ทองพูน อังกินันท์ พี่ชายต่างมารตามากกว่า เพราะรายนี้เป็น ส.ส.คนที่ 3 ของเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2481 สมัยนั้นมีเขตเดียวทั้งจังหวัด

ที่สลดผาดได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตามมาด้วย นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ตั้งแต่ปี 2491 เป็นต้นมา จนกระทั่งมาเป็นส.ส.เพชรบุรี ในปี 2500 พรรคสหภูมิ

ถึงตรงนี้ก็ยังไม่มาแปลกใจที่พอมาถึงรุ่นของเดอะเป๊งบุตรชายคนโต ที่จะทำงานแบงก์หันมาลงการเมืองข้าง โดยเริ่มจากเป็นสมาชิกสภาจังหวัด เมื่อปี 2500 ตามด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชร ช่วงปี 2508-2509

ก่อนที่จะประเดิมลงส.ส.ในปี 2512 สังกัดพรรคสหประชาไทย แต่สอบตก กลับไปเป็นประธานสภาจังหวัดช่วงหนึ่ง จนมาทำสำเร็จได้เป็น ส.ส.ครั้งแรกในช่วงปี 2518 สังกัดพรรคชาติไทย

จากนั้นดูเหมือนว่าโลกก็หยุดเขาไม่อยู่ เพราะเฮียเป๊งได้รับเลือกเรื่อยมารวม 6 สมัย แลเมถ้าสังเกตคนอื่นจะยังไม่รู้ แต่การเมืองของเฮียเป๊งคือเข้าพรรคไหน ก็สอบติด!

ไล่ตั้งแต่ปี 2522 พรรคสยามประชาธิปไตย ปี 2526 พรรคชาติประชาธิปไตย ปี 2531 พรรคชาติไทย ปี 2535/1 พรรค



ชาติไทย ปี 2539 พรรคกิจสังคม

การเมืองเรื่องกินเคา

แต่การเมืองก็เหมือน “เกม” ยุคสมัยเปลี่ยน สูตรเกมออกใหม่เรื่อยๆ เจ้าพ่อเดอะวันตกอย่างเฮียเป๊ง ผู้ได้รับการยอมรับว่า “ใจถึงทั้งใต้” ยุคแรกๆ ของนักการเมืองไทย สะสมบารมีลูกน้องบริวารจำนวนมาก ทั้ง “ยุทธ” น้องชาย ยังดูแลกลุ่มการเมืองที่เรียกว่า “กลุ่มผาด” หรือ “กลุ่มผาด อังกินันท์” ยิ่งใหญ่ในสนามเทศบาลเมืองเพชรบุรี

คนที่เป็นส.ส.เพชรบุรี 3 สมัย คนน้องเป็น ส.ส.เพชรบุรี 7 สมัย และรุ่นหลานอีกหลายคนได้โดดเด่นในสนามเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ยุคหนึ่งใครๆ ต้องคิดไม่ถึงว่าจะมีวันที่เกมเปลี่ยน แม้แต่เจ้าตัว

ที่สุดนับจากปี 2535 เมื่อกระแส “คนใจดีเลือกชวน” แผ่ขยายไปทั่วแดนสะตอของไทย พื้นที่เพชรบุรีก็เริ่มมีส.ส.อย่าง “อลงกรณ์ พลบุตร” จากพรรคประชาธิปัตย์ ที่

ชนะเลือกตั้งครั้งที่เรียกว่า “35/2” หลังพฤษภาทมิฬ คนไทยมีนายกฯ ชื่อชวน หลีกภัย แต่ระหว่างนั้นทั้งเดอะเป๊งและเดอะเป๊ยกก็ยังมีชื่อสอบติด โดยคนที่มาสอบได้ในปี 2539 ขณะที่น้องชายผาดเรียนทั้ง 35/2, 2538 และ 2539

แต่จากนั้นเกมก็เปลี่ยนไปตลอดกาล นับแต่ปี 2544-2548 กระแส “ทักษิณ-ไทยรักไทย” มาแรง เป๊งย้าย

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 28 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6440

หน้า: 1(บนขวา), 3

Col.Inch: 175.90 Ad Value: 309,584

PRValue (x3): 928,752

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่องการเมืองแดนเจ้าพ่อ อนาคต 'อังกินันท์' หลังสิ้นตำนาน 'เดอะแบง'



เสี่ยแบง กับยุทธ

ภาพจากนสพ.เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี

ไปสังกัดพรรคนายใหญ่ แต่เขาอ่านเกมผิด!

เพราะพื้นที่เมืองเพชรถูกค่ายสีฟ้ายึดไว้หมดทั้งเขต 1 เขต 3 โดย อดุลกรรณ์ พลบุตร, อภิชาติ สุภาแพง ตามลำดับ และมีคนจากไทยรักไทยโผล่ได้ ส.ส.ที่เขต 2 คือ ธาณี ยี่สาร

ยิ่งการเลือกตั้งปี 2550, 2554 พื้นที่แดนดินดาลทั้ง 3 เขต กลายเป็นสีฟ้าทั้งหมด โดยเฉพาะนับจากช่วงปี 2548 กลุ่มการเมืองเพชรบุรีก็มีกลุ่มพันธมิตรฯ เกิดขึ้นมาเป็นกลุ่มผลประโยชน์ใหม่ และมีการเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางในพื้นที่จนมีผลต่อชัยชนะของปชป.ในการเลือกตั้งปี 2550 (ขวามถึงมีอบกปปส.)

ก่อนที่เกมจะพลิกในฝั่งสีฟ้าอย่างจัง ช่วงเลือกตั้งปี 2562 เมื่อหัวหน้ามาร์ค อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคนสุครมิตชีวิตเปลี่ยนประกาศไม่เอาทหาร จนขมหมหวานเมืองเพชรทั้งจังหวัดโดน ส.ส.หน้าใหม่จากพรรคพลังประชาชนรัฐเหมาหมด

อนาคตรอคำตอบ

น่าสนใจที่เดอะแบงเคยพูดพรรคทองตั้งแต่ตัวเองแพ้เลือกตั้ง 2535/2 ว่า “คนเห่อของใหม่ แล้ว (ตัวเอง) ก็ไม่เดือดขาดเหมือน

เมื่อก่อน” หากแต่เขาวางมือทางการเมืองจริงจังในปี 2550 หลังพ่ายแพ้ยับในสื่อพรรคพลังประชาชน

จากนั้นภาพที่โลกเคยเป็นของคนชื่อแบง จึงเหมือนเจ็องลงและวางปัจจุบันไว้ที่ปีกเงาทางการเมืองของทายาท เพราะปี 2551 ชัยยะ บุตรชายได้รับเลือกเป็นนายก อบจ.เพชรบุรี จึงแต่งตั้งบิดามาเป็นรองนายกฯ อบจ.ด้วย

แต่เหมือนไฟยังไม่มอด ปี 2554 ลูกขึ้นมาสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่เงียบไปจนมาถึงการเลือกตั้งต้นปี 2557 เสี่ยแบงย้ายกลับพรรคชาติไทยพัฒนา

สมัครเขต 2 เพชรบุรี

โดยมียุทธพล

บุตรชายของยุทธ

อังกินันท์ ลงเขต 1

วันนั้นตระกูล

อังกินันท์เกือบได้

ประกาศชัยชนะของ

หลานชาย

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 28 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6440

หน้า: 1 (บนขวา), 3

Col.Inch: 175.90 Ad Value: 309,584

PRValue (x3): 928,752

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งการเมืองแดนเจ้าพ่อ อนาคต 'อังกินันท์' หลังสิ้นตำนาน 'เดอะแบง'



ถ้าการเลือกตั้งครั้งนั้นไม่กลายเป็นโมฆะไปเสียก่อน
สุดท้ายหันไปข้างเจ้าพ่อตะวันตกอย่าง “เดอะแบง”
ดูเหมือนว่าคงถึงเวลาวางมือจริงๆ เสียที เจ้าคุณหายาท
ทำการเมืองท้องถิ่น

เพราะเขามี่ทั้ง ชัยยะ อังกินันท์ นายก อบจ.เพชรบุรี
และ สุขสันต์ อังกินันท์ รองนายก อบจ.เพชรบุรี สืบทอด
มาถึงปัจจุบัน ขณะที่ลูกสาวจากภรรยาอีกคนอย่าง ปิยะนาค
ก็ยังเป็นปลัดอำเภอใน จ.สระแก้ว อีกด้วย

การเมืองรุ่น 1 ที่ ผาด อังกินันท์ สร้างสมผู้คน
เสี้ยมกรัง และต้นทุนทางสังคมลับปรังจนส่งต่อมายังรุ่นลูก
หัวแก้ว “ปิยะ” และหัวแหวน “ยุทธ” เดินตามรอยได้อย่าง
สมเกียรติภูมิ

แม้รุ่นตัวเองก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยสายเลือดของคนโต
ใจนักเลง และสร้างสมบารมีจนร่ำรวยจากธุรกิจ เดอะแบง
ทำมาหมดทั้งคุณคิรวัดคู่โดยสาร หรือการได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ตรวจการขนส่งสายใต้

ภาพการเมืองไทยเป็นเรื่องของการใช้อิทธิพลเป็นเครื่องมือ
การพึ่งเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่จะเข้ามาเป็นหัวคะแนนให้
รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือแก๊งค์ชาวบ้านในรูปแบบต่างๆ นั่นคือ
สายสัมพันธ์ที่ทำให้ทุก ๆ จังหวัดมีเจ้าตำนานเป็นของตนเองทั้งสิ้น

วันนี้หน้าสนใจว่ารุ่นลูกที่กำลังโลดแล่นในสนามการเมืองท้องถิ่น
เมืองเพชร จะมองเส้นทางการเมืองสนามใหญ่ไว้แบบไหน
“สานต่อ-ตำนานพ่อ” หรือ “หยุดตรงนี้-ที่ท้องถิ่น”

อย่าลืมว่าเกมเปลี่ยนได้เสมอ ถ้าเราเลือกอยู่ถูกที่ ถูกเวลา
และถูกคน